

MEDIA RELEASE

Thanh tra viên tiến hành cuộc điều tra về việc Mua sắm của Liên bang

Ngày 30 tháng 3 năm 2023

Thanh tra viên Doanh nghiệp Gia đình và Doanh nghiệp Nhỏ của Úc Bruce Billson đã bắt đầu mở Cuộc điều tra để duyệt xét tác động của những cải cách đối với các điều lệ về mua sắm của Liên bang đối với doanh nghiệp nhỏ.

Cuộc điều tra này đã do Tổng trưởng Tài chính, Katy Gallagher giao cho Thanh tra viên thực hiện.

Trong năm 2021-22, Chính phủ Úc đã chi trả 80,8 tỷ đô-la cho các hợp đồng mua sắm, trong đó 30,8% hoặc gần 25 tỷ đô-la tính theo trị giá, đã được chi trả cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ông Billson cho rằng: “Thật tuyệt vời khi thấy Chính phủ Úc cam kết trở thành khách hàng lớn hơn cho các doanh nghiệp nhỏ.

“Nhưng đối với nhiều doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp gia đình, việc xác định và giành được các hợp đồng mua sắm của Liên bang có thể phức tạp, tốn kém, khó hiểu và tốn thời gian.

“Hỗ trợ cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp gia đình cạnh tranh và tham gia toàn diện vào việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ mà Chính phủ Úc cần giúp bảo đảm toàn bộ giá trị đồng tiền, sức sống trong nền kinh tế, hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương mở rộng quy mô và tạo điều kiện để đổi mới.

“Khi có trở ngại về mua sắm, điều đó có thể làm giảm bớt các cơ hội khuyến khích tinh thần khởi nghiệp và cạnh tranh, đồng thời có nghĩa là người đóng thuế và đất nước có thể không nhận được giá trị cao nhất của đồng tiền.

“Đã đến lúc kiểm tra xem hệ thống đang hoạt động như thế nào đối với các doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp gia đình, vai trò của các điều lệ về mua sắm để giúp doanh nghiệp nhỏ tham gia và có thể rút kinh nghiệm và thực hiện những cải tiến nào.

“Chúng tôi muốn xác định những bộ và cơ quan điển hình trong việc tạo cơ hội về mua sắm cho các doanh nghiệp nhỏ và ca ngợi sự thành công này cũng như giúp những cơ quan khác noi gương.

“Tương tự, chúng tôi tìm cách chỉ ra những bộ và cơ quan có cách xử lý kém với doanh nghiệp nhỏ.”

Thanh tra viên sẽ xem xét việc thực hiện các thay đổi ngày 1 tháng 7 năm 2022 đối với hoạt động mua sắm của Liên bang và tác động của các thay đổi này đối với các doanh nghiệp nhỏ tham gia các hoạt động mua sắm của Liên bang.

MEDIA RELEASE

Thanh tra viên dự định công bố bài viết chuyên đề và mời các doanh nghiệp nhỏ và các bên quan tâm khác đệ trình bằng văn bản, phải được gửi tới inquiries@asbfeo.gov.au không trễ hơn ngày 1 tháng 7 năm 2023.

Bản báo cáo chung cuộc cùng các khuyến nghị sẽ được gửi cho Chính phủ Úc vào tháng 12.

Ông Billson cho biết cuộc duyệt xét sẽ tìm cách xác định các thay đổi bổ sung đối với các điều lệ và quy trình mua sắm của Liên bang để tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ tham gia.

Cuộc duyệt xét này cũng sẽ kiểm tra tính hiệu quả của AusTender, Bộ Mẫu đơn Hợp đồng Liên bang, các phương pháp xác định doanh nghiệp nhỏ và các biện pháp khác để giúp các doanh nghiệp nhỏ hợp lực đấu thầu các hợp đồng lớn hơn và đa diện cũng như mức độ dễ tiếp cận của 'việc công bố dần tập hợp các nhà cung cấp được liệt kê trong danh sách sơ tuyển đối với các doanh nghiệp nhỏ hơn.

Ông Billson cho biết mối quan tâm đặc biệt mà các doanh nghiệp nhỏ thường nêu ra là làm thế nào để họ biết và đấu thầu các hợp đồng của chính phủ.

Ông nói: “Chúng tôi muốn xem xét những hỗ trợ nào dành cho các doanh nghiệp nhỏ để họ tìm đường đi nước bước đối với những gì có thể là quy trình mua sắm phức tạp.

“Trong một số trường hợp, các doanh nghiệp nhỏ bị cản trở bởi cảm giác 'chỉ dành riêng' trong khi trong các trường hợp khác, họ chỉ đơn giản là không biết về các cơ hội có sẵn hoặc đơn giản là quy mô của hợp đồng có thể quá lớn.

Ông Billson cho biết ông đặc biệt muốn xác định liệu các hợp đồng xây dựng năng lực được cung cấp có giúp các doanh nghiệp nhỏ hơn thực sự hưởng lợi từ các hợp đồng để phát triển kinh doanh hay không.

Các Điều khoản Tham chiếu được đính kèm hoặc có sẵn tại trang mạng của chúng tôi.

GIỚI TRUYỀN THÔNG, XIN GỌI: 0448 467 178

MEDIA RELEASE

Các Điều khoản Tham chiếu: Duyệt xét việc thực hiện các thay đổi ngày 1 tháng 7 năm 2022 đối với Điều lệ về mua sắm của Liên bang

Bối cảnh cuộc duyệt xét

Đối với nhiều doanh nghiệp nhỏ, các quy trình liên quan đến việc xác định và bảo đảm các hợp đồng mua sắm của Liên bang có thể phức tạp, tốn kém và mất thời gian. Cải thiện các quy trình mua sắm của Liên bang có thể mở rộng cơ hội tăng trưởng cho các doanh nghiệp nhỏ, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, gia tăng tính cạnh tranh, củng cố năng lực chủ quyền và tối đa hóa giá trị đồng tiền cho người đóng thuế.

Các vấn đề cần giải quyết bao gồm:

- các quy trình phức tạp khó biết đường đi nước bước nếu không có chuyên môn trước đó
- tăng tính minh bạch và thông tin liên lạc về công trình sắp tới và việc sử dụng hình thức đấu thầu hạn chế
- các hợp đồng mua sắm trọn gói hoặc các gói công trình lớn khiến các doanh nghiệp nhỏ khó cạnh tranh để đấu thầu
- các yêu cầu hợp đồng theo quy định gây trở ngại không cần thiết cho doanh nghiệp nhỏ về việc họ tiếp cận các cơ hội về mua sắm
- nhiều nhóm và các sắp xếp đề nghị đang có hiệu lực khắp Liên bang; tất cả đều có các yêu cầu đơn xin khác nhau (để được liệt kê trong các nhóm này) và các sắp xếp 'cùng quảng cáo cho các sản phẩm nổi tiếng' khác nhau giữa các cơ quan.

Tổng trưởng Tài chính, Thượng nghị sĩ Hon Katy Gallagher cùng với Tổng trưởng Doanh nghiệp Nhỏ, Dân biểu Julie Collins, đã thông báo về việc bắt đầu áp dụng các thay đổi đối với Các Điều lệ về Mua sắm Liên bang (CPR) vào ngày 1 tháng 7 năm 2022. Các thay đổi này nhằm mục đích tăng cường sự tham gia của Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) trong việc mua sắm của Liên bang.

Tổng trưởng Tài chính đã viết thư cho Thanh tra viên, yêu cầu Thanh tra viên tiến hành cuộc duyệt xét việc thực hiện các thay đổi đối với CPR, cũng như tác động đối với các doanh nghiệp nhỏ tham gia việc mua sắm của Liên bang vào ngày 16 tháng 2 năm 2023. Ngoài ra, Tổng trưởng Tài chính đã yêu cầu Thanh tra viên duyệt xét tác động của những phát hiện đối với việc thực hiện Kế hoạch Mua hàng Úc.

Mục tiêu

Duyệt xét cả việc thực hiện các thay đổi ngày 1 tháng 7 năm 2022 đối với CPR lẫn tác động của các thay đổi này đối với các doanh nghiệp nhỏ tham gia các hoạt động mua sắm của Liên bang. Cuộc duyệt xét này sẽ đề nghị các thay đổi đối với CPR hoặc khuôn khổ liên quan để Chính phủ Úc cân nhắc.

MEDIA RELEASE

Phạm vi duyệt xét

Khi tiến hành cuộc duyệt xét, Thanh tra Doanh nghiệp Gia đình và Doanh nghiệp Nhỏ Úc (Thanh tra viên) sẽ:

1. Xem xét mức độ hiệu quả của các cải cách đang được các cơ quan mua sắm áp dụng, xác định:
 - i. có bao nhiêu doanh nghiệp nhỏ đang tìm được và duy trì các cơ hội mua sắm, lưu ý việc báo cáo hiện tại gom nhóm các doanh nghiệp vừa và nhỏ lại với nhau. Đó là, người chủ có ít hơn 200 nhân viên tương đương toàn thời gian
 - ii. mức độ mà:
 - a. các dự án lớn đã được phân chia
 - b. các sắp xếp về bảo hiểm có quy mô phù hợp để tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ tham gia
 - c. đấu thầu cho các hợp đồng Quốc phòng trị giá tới 500.000 đô-la đã được dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ
 - iii. các quy cách thực hành điển hình và hiệu suất của cơ quan, bao gồm việc thực hiện CPR đã sửa đổi/cập nhật và phương pháp ký hợp đồng
 - iv. các cơ hội cải thiện các sản phẩm hướng dẫn của toàn chính phủ và các thủ tục nội bộ (dành cho các cơ quan và nhân viên của họ) để hỗ trợ/tăng cường việc thực hiện các CPR đã sửa đổi/cập nhật.
2. Kiểm tra tiện ích và hiệu quả của AusTender, Bộ Mẫu đơn Hợp đồng Liên bang, các phương pháp xác định doanh nghiệp nhỏ và các biện pháp khác để giúp các doanh nghiệp nhỏ hợp lực đấu thầu các hợp đồng lớn hơn và đa diện cũng như mức độ dễ tiếp cận của việc công bố dần tập hợp các nhà cung cấp được liệt kê trong danh sách sơ tuyển đối với các doanh nghiệp nhỏ hơn.
3. Xem xét mức độ thay đổi đối với CPR là:
 - i. đang giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia các hoạt động mua sắm của Liên bang
 - ii. tăng cơ hội cho các doanh nghiệp hiện không tham gia, bao gồm tư vấn về nhận thức của họ về các điều lệ và kinh nghiệm trong quá trình đấu thầu và ký hợp đồng.
4. Cung cấp thông tin đầu vào cho Văn phòng Tương lai Sản xuất tại Úc về kết quả cuộc duyệt xét, để hỗ trợ việc thực hiện điểm ba của Kế hoạch Mua hàng Úc.
5. Xem xét cách thức thực hiện CPR đã sửa đổi/cập nhật có thể được tăng cường để mở rộng cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ do phụ nữ làm chủ, người Bản địa và các cộng đồng đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ.
6. Xem xét bất kỳ vấn đề liên quan nào khác xuất hiện trong cuộc duyệt xét.
7. Đề nghị thêm các thay đổi có thể thực hiện được để cải thiện hoạt động của CPR và quy cách thực hành mua sắm cho các doanh nghiệp nhỏ, đồng thời mang lại giá trị đồng tiền cho người đóng thuế và tăng cường năng lực chủ quyền.

MEDIA RELEASE

Quy trình tham vấn

Trong khuôn khổ cuộc duyệt xét, Thanh tra viên sẽ tiếp xúc với các cá nhân và tổ chức quan tâm, bao gồm các doanh nghiệp nhỏ, cố vấn và đại diện của họ, cũng như chính phủ và các bên thứ ba có liên quan khác.

Thời hạn

Thanh tra viên sẽ bắt đầu cuộc duyệt xét ngay khi có thể và nộp bản báo cáo cho Tổng trưởng Tài chính không trễ hơn ngày 15 tháng 12 năm 2023.